

(มกราคม 2016)

ปัสกดีลิตีแห่งเมตตาธรรม



เพื่อคริสตชนจะได้ดำเนินชีวิตในปัสกดีลิตีแห่งเมตตาธรรมนี้ด้วยความพร้อมที่จะตอบรับพระเมตตาของพระเจ้า และอุทิศตนเป็นผู้มีเมตตาต่อผู้อื่นดังที่พระบิดาเจ้าทรงมีพระเมตตาต่อเรา (เทียบ ลก 6:36; MV 13)



วันที่ 21 กันยายน เป็นวันฉลองนักบุญมัทธิว อัครสาวก ชื่อมัทธิวมมีความหมายว่า “ของขวัญของพระเจ้า” ในวันฉลองนักบุญมัทธิวเมื่อปี ค.ศ. 1953 มีเด็กหนุ่มอายุ 17 ปี คนหนึ่ง เขาได้รับแรงบันดาลใจจากบทเทศน์โดยนักบุญเบดาผู้นำเคารพ พระสงฆ์ ซึ่งบทเทศน์นี้อยู่ในทำวัตรภาคบทอ่านในวันฉลองนักบุญมัทธิว ซึ่งได้อธิบายพระวาจาของพระเจ้าตอนที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกนักบุญมัทธิวให้ติดตามพระองค์ บทเทศน์ของนักบุญเบดาตอนที่ว่า “พระองค์ทรงมองดูคนเก็บภาษี เพราะพระองค์ทรงมองดูเขาด้วยความเมตตา และทรงเลือกเขา” คำนี้ช่างประทับใจเด็กหนุ่มคนนั้น จนเขาตัดสินใจสมัครเข้าติดตามพระเยซูเจ้าในขณะเยสุอิต 60 ปีต่อมา เขาคนนั้นได้รับการเลือกจากบรรดาพระคาร์ดินัลให้เป็นพระสันตะปาปา และทรงใช้พระนามว่า “ฟรังซิส”

พระสันตะปาปาฟรังซิสนับเป็นของขวัญอันล้ำค่าที่พระเจ้าทรงมอบให้กับพระศาสนจักร อาจกล่าวได้ว่าทรงเป็นของขวัญของพระเจ้าสำหรับโลกในยุคสมัยของเราก็ว่าได้ คดีพจน์

(มกราคม 2016)

ของพระองค์ที่ว่า “ด้วยความเมตตา และทรงเลือกเขา” (miserando acque eligendo) ก็มาจากบทเทศน์ของนักบุญเบดาและระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2015-วันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016 พระองค์ได้ทรงประกาศให้เป็นปัสกดีลิตีพิเศษแห่งเมตตาธรรม พระองค์ทรงเน้นว่า “ความเมตตาเป็นรากฐานแห่งชีวิตของพระศาสนจักร พันธกิจอภิบาลทุกอย่างของพระศาสนจักรต้องเด่นชัดในความนุ่มนวลอ่อนหวานที่ต้องปฏิบัติต่อผู้มีความเชื่อทุกคน การเทศน์สอนและการเป็นประจักษ์พยานต่อโลกจะขาดความเมตตาไม่ได้ ความน่าเชื่อถือของพระศาสนจักรอยู่ที่ว่าพระศาสนจักรแสดงออกถึงความรักที่เปี่ยมด้วยความเมตตาสงสารเช่นไร พระศาสนจักร “มีความปรารถนาไม่สิ้นสุดที่จะแสดงความเมตตา” (MV 10))



ขอให้ท่านแบ่งปันประสบการณ์ที่ท่านได้รับพระเมตตาของพระเจ้าในชีวิตของท่าน



ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงดำเนินไปจากที่นั่น ทรงเห็นชายคนหนึ่งชื่อมัทธิวกำลังนั่งอยู่ที่ด้านภาษี จึงตรัสสั่งเขาว่า “จงตามเรามาเถิด” เขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไป

(มกราคม 2016)

ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงร่วมโต๊ะเสวยพระกระยาหารที่บ้านของมัทธิว คนเก็บภาษีและคนบาปหลายคนมาร่วมโต๊ะกับพระองค์และบรรดาศิษย์ เมื่อเห็นดังนี้ ชาวฟาริสีจึงถามศิษย์ของพระองค์ว่า “ทำไมอาจารย์ของท่านจึงกินอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปเล่า” พระเยซูเจ้าทรงได้ยินดั่งนั้น จึงตรัสตอบว่า “คนสบายดีย่อมไม่ต้องการหมอ แต่คนเจ็บไข้ต้องการ จงไปเรียนรู้ความหมายของพระวาจาที่ว่า ‘เราพอใจความเมตตากรุณา มิใช่พอใจเครื่องบูชา’ เพราะเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรม แต่มาเพื่อเรียกคนบาป” (มธ 9:9-13)



คำ หรือวลี หรือประโยคใดจากพระวรสารนักบุญมัทธิวที่ท่านได้ฟังนี้ สะกิดใจท่านมากที่สุด เพราะเหตุใด? พระเจ้ากำลังบอกอะไรท่านผ่านทางพระวาจาที่ท่านได้ฟังในวันนี้?



จากเรื่องราวของพระสันตะปาปาฟรังซิส และจากพระวาจาของพระเจ้าที่ท่านได้ฟังและใคร่ตรอง ท่านมีความตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตอย่างไรในปีสัปดาห์แห่งเมตตาธรรมนี้ เพื่อจะได้อุทิศตนเป็นผู้มีเมตตาต่อผู้อื่นดังที่พระเจ้าทรงมีพระเมตตาต่อท่าน?

(มกราคม 2016)



1. สมณโองการประกาศปัสกดีลิตีพิเศษแห่งเมตตาธรรม

พระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นพระพักตร์เปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระบิดา ถ้อยคำเหล่านี้สรุปเป็นอย่างดีถึงพระธรรมล้ำลึกของความเชื่อคริสตชน พระเมตตาปรากฏชัดอย่างสมบูรณ์ ในพระเยซูเจ้าแห่งนาซาเร็ธ พระบิดา “ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา” (อฟ 2:4) ทรงเปิดเผยพระนามแกโมเสสว่า “ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เมตตาและกรุณา ไม่โกรธง่าย เปี่ยมด้วยความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์” (อพย 34:6) ไม่ทรงหยุดยั้งที่จะแสดงพระเทพภาพให้ปรากฏด้วยรูปแบบต่างๆตลอดประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้น “เมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้” (กท 4:4) เมื่อทรงจัดทุกสิ่งตามแผนการของพระองค์ที่จะทรงช่วยให้รอดพ้น พระองค์ทรงส่งพระบุตรเพียงพระองค์เดียวลงมาในโลกนี้ บังเกิดจากพระนางพรหมจารีมารีย์ เพื่อจะทรงสำแดงความรักที่ทรงมีต่อเราอย่างชัดเจน ผู้ใดแลเห็นพระเยซูเจ้าก็แลเห็นพระบิดาด้วย (เทียบ ยน 14:9) พระเยซูเจ้าแห่งนาซาเร็ธทรงใช้พระวาจา กิจการและพระบุคลิกของพระองค์ทั้งหมดเผยแสดงให้เห็นพระเมตตาของพระเจ้า

เราต้องพิศพ่งพระธรรมล้ำลึกแห่งพระเมตตาอยู่ตลอดเวลา พระเมตตานี้เป็นบ่อเกิดแห่งความยินดี ความสงบ และสันติ ความรอดพ้นของเราขึ้นอยู่กับพระเมตตา พระเมตตาเป็นคำที่เปิดเผยพระธรรมล้ำลึกของพระตรีเอกภาพ พระเมตตาเป็นพระราชกิจสูงสุดที่พระเจ้าทรงปฏิบัติเมื่อเสด็จมาพบเรา พระเมตตาเป็นกฎพื้นฐานในใจของทุกคนที่มองอย่างจริงจังเข้าไปในดวงตาของเพื่อนพี่น้องในชีวิต พระเมตตาเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ เปิดใจของเราให้มีความหวังว่าจะได้รับความรักตลอดไปไม่ว่าเราจะเป็นคนบาปสักเพียงใด

(มกราคม 2016)

บางครั้งพระเจ้าทรงเรียกเราให้ตั้งใจพิจารณาดูพระเมตตา เพื่อจะได้เป็นเครื่องหมายที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นของพระราชกิจของพระบิดาในชีวิตของเรา เพราะเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงขอประกาศปัสกดีลิตีพิเศษแห่งเมตตาธรรมเป็นเวลาพิเศษสำหรับพระศาสนจักร เป็นเวลาที่ผู้มีความเชื่อทุกคนจะได้เติบโตเข้มแข็งและดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (MV, 1-3)

2. จุดหมายอภิบาลเพื่อปัสกดีลิตีแห่งเมตตาธรรม ค.ศ. 2015-2016 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

...ขอให้พวกเราไตร่ตรองว่า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงขอร้องให้พวกเราทำอะไรบ้างในปีพิเศษนี้? น่าจะมีสองประเด็นสำคัญด้วยกัน ประเด็นแรกคือการสารภาพบาปอย่างดี และประเด็นที่สองคือการตั้งปณิธานที่จะปฏิบัติเมตตาทิอย่างจริงจัง

ทั้งสองประเด็นนี้มีความเชื่อมโยงกันอย่างไร? นี่เป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราจะต้องตระหนักในความรักและความเมตตาเพื่อให้การอภัยของพระเจ้าในศีลอภัยบาป ซึ่งเป็นการสัมผัสโดยตรงที่พวกเราจะได้รับพระหรรษทานซึ่งจะรักษาความเจ็บป่วยภายในตัวเรา อีกทั้งจะนำสันติสุขและความปีติยินดีมาสู่วิญญาณของเราด้วย ขณะที่เราได้มีโอกาสสัมผัสกับพระเมตตาของพระเจ้าด้วยตัวเองแล้ว เราจึงจะสามารถแบ่งปันพระพรอันประเสริฐสุดนี้กับผู้อื่นซึ่งมีความต้องการพระเมตตาเช่นเดียวกันทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิต

... ข้าพเจ้าใคร่เชิญชวนพี่น้องคาทอลิกแต่ละคนให้ร่วมเฉลิมฉลองศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดี คือไปรับศีลอภัยบาป อย่างน้อยก็สักครั้งหนึ่งในปีแห่งเมตตาธรรมนี้ และใครที่สามารถก็ขอให้ปฏิบัติเมตตาทิทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตแก่เพื่อนพี่น้องด้วยปณิธานแน่วแน่อย่างน้อยประเภทละหนึ่งครั้งก็ยิ่งดี

(มกราคม 2016)

พวกเราทราบกันดีว่างานเมตตาภิเษกฝ่ายกายมีอะไรบ้าง เช่น เลี้ยงคนยากจน ให้น้ำดื่มแก่คนที่กระหาย ให้เสื้อผ้าแก่คนที่ไม่มีเสื้อผ้าใส่ ให้ที่พักพิงแก่คนที่ไม่มีบ้านจะอยู่ เยี่ยมเยียนคนป่วย ช่วยฝังคนตาย เยี่ยมผู้ต้องกักในเรือนจำ พระเยซูคริสต์ทรงขอร้องให้เรา รู้จักพระองค์ในใครก็ตามที่เดือดร้อน “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเราเอง” (มธ. 25: 40)

พวกเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันดีสักเท่าไรเกี่ยวกับคำพูดที่เป็นความเมตตาฝ่ายจิต แต่นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญสำหรับความมีชีวิตชีวาฝ่ายจิตสำหรับความเชื่อแห่งชุมชนของเรา นั่นคือ 1. การรู้จักสอนแนะนำคนที่ไม่รู้ 2. การให้คำปรึกษาคนที่มีความสงสัยในความเชื่อ 3. การตัดเตือนคนบาป 4. การมีอดทนต่อคนที่ผิดใจเรา 5. มีความเต็มใจภัยความผิดของผู้อื่น 6. การบรรเทาใจคนที่มีปัญหาเดือดร้อน และ 7. การภาวนาให้กับผู้มีชีวิตและผู้ล่วงลับไปแล้ว เป็นต้น บางประเด็นเราอาจต้องการคำแนะนำปรึกษาจากผู้มีทักษะการอภิบาลหรือมีความสามารถจำเพาะ ส่วนประเด็นอื่นทั้งหลายทั่วไปนั้นเป็นเรื่องของพวกเราที่จะต้องแสดงออกมาในชีวิตประจำวันในฐานะที่เราเป็นศิษย์ของพระเยซูคริสต์...